

# THƯ CHÚC XUÂN



*Kính thưa quý ông bà và anh chị em trong Giáo Xứ Thánh Giuse!*

*Đứng trước thêm Năm Mới Quý Mão, thay mặt cho giáo xứ tôi xin kính chúc quý ông bà và anh chị em cùng gia quyến một Năm Mới được nhiều sức khỏe, luôn được bình an và hạnh phúc trong ơn Chúa và bên người thân trong gia đình.*

*Trong dịp đầu năm mới, tôi cũng xin được phép chia sẻ với quý ông bà và anh chị em một nguyện vọng của tôi trong năm mới này. Có lẽ quý ông bà và anh chị em đã nhìn thấy đại dịch COVID làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống và sinh hoạt của tất cả chúng ta một thật cách đáng kể. Ngay cả trong đời sống đức tin, đại dịch COVID cũng đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe thiêng liêng của tâm hồn, và một cách cụ thể là làm ảnh hưởng đến cách thức chúng ta tham dự Thánh Lễ.*

*Khi đại dịch COVID mới bắt đầu, tất cả các nhà thờ đều phải đóng cửa và chúng ta không thể tham dự Thánh Lễ chung với nhau trong nhà thờ. Lúc đó ai cũng ao ước được tham dự Thánh Lễ chung với nhau trong ngôi thánh đường thân yêu của mình. Rồi đại dịch COVID đã ổn định và chúng ta đã được tham dự Thánh Lễ trong nhà thờ chung với nhau. Chúng ta rất vui mừng hân hoan tạ ơn Chúa.*

*Nhưng chỉ hơn một năm kể từ khi chúng ta được khôi phục lại các sinh hoạt và các Thánh Lễ trong nhà thờ thì đáng tiếc sự vui mừng hân hoan được tham dự Thánh Lễ chung với nhau trong nhà thờ đã dần dần nhạt phai. Thêm vào đó, sự hiểu lầm là tham dự Thánh Lễ trực tuyến tại nhà có thể thay thế cho việc tham dự Thánh Lễ tại nhà thờ đã làm cho một số anh chị em không còn đến tham dự Thánh Lễ tại nhà thờ nữa.*

*Cha ông Việt Nam ta thường nói: “Xa mặt thì cách lòng.” Nếu chúng ta xa nhà thờ, xa việc thờ phượng Chúa trong Thánh Lễ và xa việc Rửa Lễ thì dần dần lòng chúng ta cũng sẽ xa Chúa và xa Giáo Hội. Niềm tin của chúng ta sẽ mai một. Lòng mến của chúng ta sẽ nhạt phai. Sự hiệp thông gắn kết và gắn gũi với nhau cũng sẽ không còn.*

*Cho nên trong năm mới này, nguyện vọng của tôi là nhắc nhở và mời gọi quý ông bà và anh chị em đến tham dự Thánh Lễ tại nhà thờ. Thánh Lễ trực tuyến chỉ dành cho những anh chị em đau yếu không thể đến nhà thờ được. Đức Giám Mục Peter Jugis của giáo phận chúng ta đã nhiều lần nhắc nhở rằng Thánh Lễ trực tuyến chỉ dành cho quý ông bà và anh chị em đau yếu mà thôi. Còn tất cả chúng ta đều phải tuân giữ luật buộc tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật tại nhà thờ.*

*Tôi tin tưởng rằng khi quý ông bà và anh chị em hiểu và ý thức được trách nhiệm thiêng liêng của người công giáo là tham dự Thánh Lễ mỗi Chúa Nhật tại nhà thờ, thì chúng ta sẽ sắp xếp công việc để đến tham dự Thánh Lễ mỗi Chúa Nhật. Và tôi tin rằng quý ông bà và anh chị em sẽ cảm nhận được ơn phúc Chúa ban một cách đặc biệt qua Bí Tích Thánh Thể.*

*Nguyện xin Thiên Chúa ban xuống cho quý ông bà và anh chị em cùng gia quyến một Năm Mới được nhiều hồng ân mới, nhiều sự thành công mới và đặc biệt nhất là được ơn canh tân - đổi mới.*

*Kính thư,*

*Linh Mục Phêrô Trương Vĩnh Trị, Chánh Xứ*

